



ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๕๐๒๒/๒๕๖๕

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือประมงที่ใช้สับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๗/๑๑๘๒๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอทราบ ว่า ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือประมงที่ใช้สับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. ข้อ ๓ (๑) ที่กำหนดให้เรือสับสนุนต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมงตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับซึ่งระยะเวลาดังกล่าว สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้เจ้าของเรือที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอส ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ที่ผ่านมาเจ้าของเรือสามารถดำเนินการตามวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร หรือกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้เมื่อมีผลใช้บังคับแล้ว หรือไม่ประการใด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเรียนว่า การกำหนดให้เจ้าของเรือสามารถดำเนินการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ นั้น ที่ผ่านมารวมประมงได้แจ้งผ่านไปรษณีย์ตอบรับถึงเจ้าของเรือให้ดำเนินการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง เมื่อเจ้าของเรือได้รับแจ้งให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว เจ้าของเรือก็จะติดต่อบริษัทผู้ให้บริการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงที่กรมประมงรับรอง ซึ่งระยะเวลาการดำเนินการเช่นว่านี้ เจ้าของเรือสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลา ๗ - ๑๐ วัน และในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งภายในเวลาที่กำหนดได้ เช่น รออุปกรณ์การนำเข้าจากต่างประเทศ รอการดำเนินการจากช่างผู้ติดตั้งระบบ เจ้าของเรือสามารถแจ้งเหตุดังกล่าว ต่อกรมประมงพร้อมหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ให้บริการได้ ดังนั้น ที่ผ่านมาเจ้าของเรือจึงสามารถดำเนินการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับได้ และโดยที่ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือประมงที่ใช้สับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. ข้อ ๓ (๑) ก็ได้กำหนดให้เรือสับสนุนต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ซึ่งเป็น...

ซึ่งเป็นการกำหนดระยะเวลาเช่นเดียวกันกับที่กำหนดไว้ในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ ที่เจ้าของเรือสามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว ดังนั้น หากกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ เจ้าของเรือสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ประกอบกับปัจจุบันเจ้าของเรือที่ประสงค์ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการประมงได้มีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงแล้ว และร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้ผ่านการประชุมหารือร่วมกับเจ้าของเรือ ผู้ประกอบการ ตัวแทน และหน่วยงานของรัฐ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการปฏิบัติตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

อนึ่ง เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติของเจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต้องปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นควรเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวออกมาใช้บังคับเป็นกฎหมายโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๙๒๘